

ประจำวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2559

ชุด 'อคส.-อตก.' ยึกยัก ยื้อปิดบัญชีข้าว ปูดเบี่ยงนัดส่งตัวเลข 'สต็อก'

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ มีรายงานข่าวจากคณะทำงานปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปิดเผยว่า คณะทำงานปิดบัญชีซึ่งมีเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งแต่เดิมคาดว่าจะสามารถปิดบัญชีงวด 30 กันยายน 2558 ได้ภายในเดือนตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่า จนถึงขณะนี้ซึ่งใกล้จะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้ว คณะทำงานก็ยังไม่สามารถปิดบัญชีได้ เนื่องจากองค์การคลังสินค้า (อคส.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ยังไม่ยอมส่งข้อมูลใดๆ ให้กับคณะทำงาน ทั้งที่มีการขยายเวลาการให้ยื่นข้อมูลมาหลายครั้งแล้ว

รายงานข่าวระบุว่า การปิดบัญชีล่าช้าไม่ได้ อาจส่งผลกระทบต่อการฟ้องร้องผู้ทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งศาลคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ระหว่างการพิจารณา รวมถึงการเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่เกี่ยวข้องการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ที่คณะกรรมการพิจารณาเรียกร้องทางแพ่งที่มี นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธาน และอยู่ระหว่างการพิจารณาสรุปในไม่ช้า

“ที่ผ่านมาได้ตกลงเบื้องต้นให้ อคส. และ อตก. ส่งตัวเลขปริมาณข้าวที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้กับองค์การการค้าต่างประเทศเป็นผู้ตรวจสอบก่อนที่จะส่งข้อมูลมาให้คณะทำงานปิดบัญชี แต่เมื่อถึงกำหนดสัปดาห์ที่ผ่านมา อคส. และ อตก. ยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้กรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งคณะทำงานปิดบัญชีได้ติดต่อไปยังหน่วยงานทั้งสองแห่ง ปรากฏว่า อคส. ไม่สามารถติดต่อได้ ส่วน อตก. พร้อมทั้งจะส่งข้อมูลให้กับองค์การการค้าต่างประเทศแล้วแต่ยังไม่ได้ส่ง”

รายงานข่าวระบุว่า ปัญหาของการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวตอนนี้อยู่ที่ข้าวที่หายจริงๆ ว่ามีจำนวนเท่าไร เมื่อได้ตัวเลขจาก อคส. และ อตก. มาแล้ว ทางคณะทำงานจะเชิญตัวแทนจากสภาวิชาชีพเข้ามาช่วยปิดบัญชี เพื่อให้มีความเป็นสากล โดยเฉพาะการตีมูลค่าข้าวที่หายไปจะต้องลงบัญชีขาดทุนอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ออกมายอมรับว่าการปิดบัญชีสิ้น 30 กันยายน 2557 ซึ่งมีผลขาดทุนกว่า 7 แสนล้านบาท เป็นผลการขาดทุนในโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลที่ผ่านมากกว่า 5 แสนล้านบาท มีข้าวหายไปจริง และทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว

ด้าน นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ จะต้องประชุมปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวให้ได้ภายในเดือนนี้ เนื่องจากล่าช้ามากแล้ว และทางอนุกรรมการต้องรายงานผลการปิดบัญชีล่าสุดให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับทราบเพื่อแก้ไขปัญหาขาดทุนและการปิดบัญชีโครงการ ให้มีความรวดเร็วขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน

ที่มา แนวหน้า

ประธานออส.ถก 27 เซอร์เวย์เยอร์เคลียร์หนี้ค้างกว่าพันลบ. คาดหมดภายในปีนี้

พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานคณะกรรมการรองการค้าปลีกสินค้า (บอร์ด ออส.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว (เซอร์เวย์เยอร์) ที่มีสัญญาดูแลรักษาคุณภาพข้าวในสต็อกรัฐบาลร่วมกับ ออส. จำนวน 27 ราย ถึงประเด็นค่าใช้จ่ายคงค้างที่มีระหว่างกันตั้งแต่อดีตจนถึงวันที่ 30 ก.ย.58 มูลค่ารวม 1,112 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมและค่าตรวจสอบคุณภาพข้าว โดย ออส.ต้องชำระให้เอกชนตามสัญญาที่มีอยู่

ขณะเดียวกันยังมีเอกชนที่อยู่ในบัญชีดำ (แบล็กลิสต์) ซึ่งทำผิดสัญญาของ ออส.ในด้านต่างๆ เช่น ปล่อยให้ข้าวเสื่อมสภาพซึ่งต้องชำระค่าเสียหายให้ ออส. มูลค่ารวม 456 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเคลียร์ค่าใช้จ่ายให้หมด คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1 สัปดาห์นับจากนี้ โดยเงินที่จะใช้หนี้ส่วนหนึ่งเป็นรายได้ของ ออส. ที่เตรียมไว้แล้ว อีกส่วนหนึ่งได้ทำหนังสือขอไปยังสำนักงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบ ซึ่งสัปดาห์หน้าจะไปหารือเรื่องดังกล่าว

"ผมตั้งใจจะเคลียร์ปัญหาหนี้ค้าง ค้าง ไม่ว่าจะเป็น ออส. ค้างค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาข้าว หรือมันสำปะหลัง ที่เป็นปัญหาค้างคามาหลายปีตั้งแต่ปี 51 รวมหลายพันล้านบาท ให้เสร็จภายในปีนี้ เพื่อให้ ออส.สามารถเดินหน้าดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ได้ ซึ่งเอกชนพอใจที่จะสะสางกันให้จบ ถือเป็นหน้าที่ของผม" พล.ต.ต.ไกรบุญ กล่าว

ประธานบอร์ด ออส. กล่าวว่า ในวันที่ 26 ก.พ.นี้ จะหารือกับบริษัทเซอร์เวย์เยอร์ และเจ้าของโกดังข้าวที่รัฐฝากเก็บ เพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องการชำระค่าเช่าโกดัง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงประเด็นที่มีข้อร้องเรียนว่าเซอร์เวย์เยอร์ไม่ยอมเปิดโกดังให้ผู้ชนะประมูลข้าวของรัฐบาลเข้าไปรับมอบข้าวด้วย

ส่วนการผลิตข้าวสารบรรจุถุงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่เดือดร้อนจากราคายางพาราตกต่ำ จำนวน 802,000 คราวเรือนๆ ละ 25 กิโลกรัม (กก.) รวม 30,000 ตันนั้น ได้ข้อสรุปว่า สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย จะเป็นผู้รับจ้างผลิต โดย ออส.จะจ่ายค่าจ้างให้เป็นข้าวสารในสต็อกรัฐบาล 30,000 ตัน และจะผลิตถุงละ 25 กก. เพราะต้นทุนการผลิตต่ำกว่าถุงละ 25 กก. และในวันที่ 23 ก.พ.นี้ จะหารือกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระจายข้าวถุงไปยังเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราต่อไป คาดจะเริ่มแจกจ่ายให้ได้ในเร็วๆ นี้

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

โรงสีกวาดประมูล 1.5 แสนตัน 'ธนสรรไรซ์' ทุ่มได้มากที่สุด

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไป (16 ก.พ. 2559) ปริมาณกว่า 2 แสนตันในข้าว 8 ชนิดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและใกล้เคียงมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด P/A/B) ประกอบด้วย ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และปลายข้าว (เหนียว) A1 รวมจำนวน 40 คลัง ใน 13 จังหวัด ปรากฏว่ามีผู้มายื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเป็นการทั่วไป จำนวน 25 ราย โดยมีผู้เสนอราคาที่สูงที่สุด จำนวน 15 ราย ใน 35 คลัง ปริมาณรวม 1.52 แสนตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 74% ของปริมาณที่เปิดประมูล โดยมีมูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 1.78 พันล้านบาท

ทั้งนี้ข้าวเหนียวขาว 10% มีผู้เสนอซื้อมากที่สุด ปริมาณ 8.32 หมื่นตัน คิดเป็น 55% รองลงมาได้แก่ ปลายข้าว A1 เลิศ ปลายข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวปทุมธานี ข้าวปทุมธานี ข้าวหอมปทุมธานี และ ปลายข้าว (เหนียว) A1 โดยส่วนใหญ่จะเป็นโรงสีที่ชนะการประมูล เนื่องจากเป็นชนิดข้าวที่ตรงกับความต้องการ เช่น หจก. ธนสรรไรซ์ ประมูลได้ 8.26 หมื่นตัน มูลค่ากว่า 1.17 พันล้านบาท บริษัท โกลเด็นเกรน เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ

ประมูลได้ 2.0 หมื่นตัน มูลค่ากว่า 179 ล้านบาท และบริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด ปริมาณ 7.33 พันตัน มูลค่า 55 ล้านบาท หจก.โรงสี ก.เทพสวัสดิ์ บริษัท โรงสีข้าวป.ณัฐพลฯ เป็นต้น

ส่วนข้าวที่ประมูลเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม จำนวน 16 ราย ยื่นขอเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ปริมาณ 3.6 แสนตัน เป็นข้าว 7 ชนิดที่คุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด C) ประกอบด้วย ข้าวปทุมธานี ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15%

ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิจังหวัด และปลายข้าว A1 เลิศ รวมจำนวน 119 คลัง ใน 28 จังหวัดจะมีการประมูลในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โดยขั้นตอนหลังจากผู้เสนอซื้อสูงสุดสำหรับการประมูลทั้ง 2 แบบ กรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการรวบรวมผลให้คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐพิจารณาให้นำเสนอให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาอนุมัติผลการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปและเข้าสู่อุตสาหกรรมต่อไป

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่าจากการคาดการณ์ของสมาคมที่คาดการณ์ว่าปริมาณข้าวนาปรังปีนี้มีผลผลิตลดลงมากถึง 40-50% เหลือข้าวเปลือกนาปรังเพียงแค่ 3 ล้านตัน ลดลงจากคาดการณ์ไว้เดิมที่ 5 ล้านตัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการข้าวในประเทศทั้งกลุ่มโรงสี ผู้ประกอบการข้าวถุง รวมทั้งผู้ส่งออกข้าวบางราย เข้ามาร่วมประมูลข้าวสต็อกรัฐบาล เพื่อประมูลข้าวเก็บไว้เป็นสต็อกรองรับผลผลิตที่ลดลงจากภัยแล้ง ซึ่งตลาดข้าวในประเทศนิยมข้าวเก่าอยู่แล้ว ดังนั้นข้าวสต็อกรัฐบาลเป็นข้าวเก่าก็สามารถนำมาปรับปรุงผสมกับข้าวใหม่และทำตลาดในประเทศได้

ทั้งนี้คาดว่าจะมีการเสนอราคา 10 บาทต่อกิโลกรัมขึ้นไป เพราะราคาข้าวใหม่ในตลาดปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 12.20 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนมกราคมที่ราคาข้าวในตลาดอยู่ที่ 11.50-11.80 บาทต่อกิโลกรัม ถือเป็นราคาที่น่าจะมีการแข่งขันกันสูง

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

พาณิชย์ เผยมีภาคเอกชนสนใจยื่นขอประมูลซื้อข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 9 ราย

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยมีผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นสนใจยื่นขอเสนอราคาซื้อข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมจำนวน 16 ราย โดยมีปริมาณ 3.6 แสนตัน จากคลังสินค้า 119 คลัง เป็นข้าว 7 ชนิด ระดับคุณภาพเกรด C ซึ่งผลการเปิดของเสนอราคาซื้อปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดจำนวน 9 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตเอทานอล อาหารสัตว์ เส้นก๊วยเตี๋ย และกรดมะนาว ขอซื้อข้าวจาก 64 คลัง ปริมาณ 245,262 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 67 ของปริมาณที่เปิดประมูล) มูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 1,531 ล้านบาท โดยชนิดข้าวที่มีผู้เสนอราคาซื้อมากที่สุดเป็นปลายข้าว A1 เลิศ รองลงมาได้แก่ ข้าวหอมมะลิ

เมื่อรวมกับผลการเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 16 ก.พ.59 ที่มีผู้เสนอราคาสูงสุด 15 ราย ปริมาณ 152,377 ตัน มูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 1,783 ล้านบาท กับข้าวที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมในวันนี้ตามปริมาณข้างต้น จะรวมเป็นปริมาณที่มีผู้เสนอราคาสูงสุดทั้งสิ้น 397,639 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณที่เปิดประมูล 5.7 แสนตัน) มูลค่ารวม 3,314 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมฯ จะนำผลการยื่นขอเสนอซื้อข้าวทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ก่อนนำเสนอให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาก่อนแจ้งยืนยันผลการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐให้ผู้ชนะการประมูลทราบตามขั้นตอนต่อไป

"ข้าวที่นำมาเปิดประมูลครั้งนี้ ในส่วนของข้าวดีราคาเสนอซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 11 บาทกว่า ถือว่าเป็นราคาที่ดี เพราะเป็นข้าวที่เก็บในสต็อกไม่นาน โดยเป็นข้าวจากโครงการรับจำนำปี 54/55-56/57 ส่วนข้าวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ผู้ผลิตอาหารสัตว์เสนอซื้อที่กิโลกรัมละ 6.20-7.10 บาท ใกล้เคียงกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นๆ ขณะที่ผู้ผลิตเอทานอลเสนอซื้อที่กิโลกรัมละ 2.70 บาท สูงกว่าราคามันสำปะหลัง" นางดวงพร กล่าว

สำหรับการเปิดประมูลข้าวดีและข้าวเสื่อมรอบใหม่นั้นยังไม่ได้กำหนดเวลาต้องรอดูจังหวะที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบกับตลาด โดยข้าวเสื่อมคุณภาพ (ข้าวเกรดซี) และข้าวผิดชนิดที่จะต้องขายให้หมดมีทั้งสิ้นกว่า 6 ล้านตัน รัฐบาลเพิ่งระบายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ขณะนี้การเปิดประมูลข้าวเกรดซีมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก เพราะข้าวที่เหลือส่วนใหญ่ที่อยู่ในโกดังเดียวกัน แต่ผสมปนเปกันจนไม่สามารถแยกได้ว่ากองใดเป็นข้าวเสื่อมหรือข้าวเสีย จึงต้องหาวิธีการระบายให้รัฐได้ประโยชน์สูงสุด

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เปิดประมูลข้าวลอตใหญ่ 5.7 แสนตัน พาณิชย์เผยบรรยากาศคึกคักเอกชนหลายรายแห่เข้าชิง

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดประมูล ข้าวประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไปและเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2559 รวม 5.7 แสนตัน โดยในวันที่ 16 ก.พ. 2559 ได้เปิดให้เอกชนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเข้ายื่นขอเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเป็นการทั่วไป ปริมาณรวม 2.04 แสนตัน เป็นข้าว 8 ชนิด ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และใกล้เคียงมาตรฐาน(ระดับคุณภาพเกรด P/A/B) ประกอบด้วย ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และปลายข้าว (เหนียว) A1 รวมจำนวน 40 คลัง ใน 13 จังหวัด

"บรรยากาศการยื่นขอเสนอซื้อข้าวเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า มีผู้สนใจ เดินทางมาเข้ายื่นขอเสนอราคาอย่างต่อเนื่อง เพราะตอนนี้ข้าวในตลาดมีน้อย"

โดยมีผู้ยื่นขอเสนอราคาซื้อข้าวจำนวน 25 ราย โดยมีผู้เสนอราคาที่เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 15 ราย ใน 35 คลัง ปริมาณ 152,377 ตัน หรือ 74% ของปริมาณที่เปิดประมูล ซึ่งมูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 1,783 ล้านบาท ชนิดข้าวที่มีผู้เสนอ ราคาซื้อมากที่สุดเป็นข้าวเหนียวขาว 10% ปริมาณ 83,233 ตัน คิดเป็น 55% รองลงมา ได้แก่ ปลายข้าว A1 เลิศ ปลายข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวปทุมธานี ข้าวปทุมธานี ข้าวหอมปทุมธานี และปลายข้าว (เหนียว) A1 ตามลำดับ

ส่วนในวันที่ 17 ก.พ. 2559 จะเปิดให้เอกชนอีก 16 ราย ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเข้ายื่นขอเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรมปริมาณ 3.6 แสนตัน เป็นข้าว 7 ชนิด ที่คุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด C) ประกอบด้วย ข้าวปทุมธานี ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมจังหวัด และปลายข้าว A1 เลิศ รวมจำนวน 119 คลัง ใน 28 จังหวัด ยื่นขอ 17 ราย ซึ่งมีกำหนดเปิดขอเสนอราคาซื้อต่อหน้าผู้ร่วมประมูลในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน

ทั้งนี้ หลังจากได้ผลสรุปผู้ชนะ การประมูลทั้ง 2 แบบ กรมการค้า ต่างประเทศ จะดำเนินการรวบรวมผล ให้คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐพิจารณา ก่อนนำเสนอให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและ บริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณานุมัติผลการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปและเข้าสู่ อุตสาหกรรมต่อไป

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลมาแล้วทั้งหมด 12 ครั้ง สามารถระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ถึงรัฐบาลปัจจุบัน หรือตั้งแต่ 22 พ.ค. 2557-15 ธ.ค. 2558 รวมปริมาณ 4.87 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 5.25 หมื่นล้านบาท

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

TMB คาดภัยแล้งเอลนีโญจุดมูลค่าข้าวหายกว่า 8.4 หมื่นลบ. แนะนำปรับโครงสร้างพืชเศรษฐกิจ

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ระบุว่าภัยแล้งต่อเนื่องข้ามปี กระทบ 3 ฤดูกาลผลิต ข้าว ภาคเหนือและภาคกลางเสียหายกว่าพื้นที่อื่นๆ แนะนำเสริมปลูกพืชอื่นแก้แล้งได้ประโยชน์ในระยะยาว

ปรากฏการณ์เอลนีโญยังส่งผลกระทบต่อปริมาณฝนในไทยตั้งแต่ปี 2557 และเห็นผลกระทบอย่างชัดเจน ในปี 2558 ในช่วงฤดูฝนทำให้ชาวนาต้องเลื่อนการปลูกข้าวนาปีออกไปและไม่สามารถปลูกข้าวได้ในอีกหลายพื้นที่ และปรากฏการณ์นี้ยังส่งผลกระทบต่อจนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าไทยได้รับผลกระทบจากภัยแล้งยาวนานต่อเนื่องถึง 3 ปี

ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือ เกษตรกรชาวนา เนื่องจากภัยแล้งติดต่อกันกระทบผลผลิตข้าวลดลงแล้ว 3 ฤดูกาล คือ ข้าวนาปรัง 2557/58 ข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 และ ข้าวนาปรัง 2558/59 โดยประเมินว่าผลผลิต ลดลงรวม 10.02 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 84,228 ล้านบาท ซึ่งความเสียหายกว่าร้อยละ 50 เกิดกับผลผลิตข้าวนาปรังปี 2558/59(พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559)

ปริมาณฝนที่ลดลงต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งอยู่ในภาคเหนือ ตอนล่างและเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับพื้นที่เพาะปลูกในภาคกลางมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้รวมเหลือเพียง 2,425 ล้าน ลบ.ม. ลดลงจากระดับ 4,810 ล้าน ลบ.ม. ณ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 50.4 จึงถือ ได้ว่าปี 2559 เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางได้รับผลกระทบจากภัยแล้งรุนแรงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี คาดว่า พื้นที่ปลูกข้าวในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ภาคเหนือและภาคกลาง ได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งปลูกข้าวนาปีและอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก โดยภาคเหนือมี ปริมาณผลผลิตข้าวลดลงมากที่สุด 4.5 ล้านตัน มูลค่า 3.69 หมื่นล้านบาท จังหวัดที่ได้รับผลกระทบสูงได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก ส่วนภาคกลางได้รับผลกระทบมาเป็นอันดับสอง คือผลผลิตข้าวลดลง 4.0 ล้านตัน คิด เป็นมูลค่า 3.19 ล้านบาท จังหวัดที่ได้รับผลกระทบสูง คือ สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และชัยนาท เป็นต้น

ปริมาณข้าวที่ลดลง มูลค่า 8.4 หมื่นล้านบาท คือ เม็ดเงินที่หายจากระบบเศรษฐกิจของภูมิภาค ดังนั้น เศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าวจึงได้รับผลกระทบต่อเนื่อง เพราะเกษตรกรชาวนา คือ กลุ่มผู้บริโภคที่สำคัญของเศรษฐกิจ ในพื้นที่ ซึ่งแน่นอนว่า กลุ่มสินค้าคงทนได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรก ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง สินค้าแฟชั่น ฯลฯ ในส่วนของธุรกิจ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าจำเป็น ได้รับ ผลกระทบน้อยกว่า เนื่องจากเป็นสินค้าจำเป็นและราคาไม่สูงนัก อีกด้านหนึ่ง ชาวนายังเป็นผู้ผลิตที่สำคัญของ เศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วย เมื่อไม่สามารถเพาะปลูกได้ตามปกติ ธุรกิจปุ๋ย เคมีภัณฑ์การเกษตร อุปกรณ์และ เครื่องจักรกลเกษตร โรงสีข้าว ฯลฯ ก็ย่อมมีรายได้ลดลงเช่นเดียวกัน

ปีที่ผ่านมา ภาครัฐได้ดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง โดยส่วนหนึ่งเน้นเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวนาโดยตรง ซึ่งธุรกิจอุปโภคบริโภคในพื้นที่ก็จะได้รับอานิสงค์ไปด้วย แต่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรไม่ได้อานิสงค์เหมือนธุรกิจกลุ่มแรก เนื่องจากเกษตรกรชาวนาไม่สามารถเพาะปลูกได้ตามปกติ

“มาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน” เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากปริมาณผลผลิตข้าวที่ลดลง และยังได้ประโยชน์ทางอ้อมต่อเศรษฐกิจไทย คือ ปรับโครงสร้างพืชเศรษฐกิจให้มีความสมดุลมากขึ้น ลดปริมาณการใช้น้ำในภาคการเกษตร และเกษตรกรชาวนามีทางเลือกในการเพาะปลูก ส่วนประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภูมิภาค ธุรกิจในพื้นที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคได้ประโยชน์จากกำลังซื้อของเกษตรกร และธุรกิจภาคการเกษตรที่จะขยายปัจจัยการผลิตจากการเพาะปลูกพืชทดแทนข้าว เสมือนยิงปืนนัดเดียว ได้นกหลายตัว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)



เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-18 ก.พ. 2559 มีจำนวน 172,875 ตัน มูลค่า 66.051 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 27.5% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 135,623 ตัน มูลค่า 59.756 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) ขณะที่การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค. -18 ก.พ. 2559 มีจำนวน 589,646 ตัน มูลค่า 235.880 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 65.6% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 48.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 356,012 ตัน มูลค่า 158.641 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ทั้งนี้ในปี 2558 ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน ประมาณ 6.568 ล้านตัน มูลค่า 2,680 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 4.0% แต่มูลค่าลดลง 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 6.316 ล้านตัน มูลค่า 2,789 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

สำนักข่าวดีพีเอ อ้างคำกล่าวของนายบุง ชี บู อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเวียดนาม ได้ ว่าพื้นที่เกษตรในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง กำลังเผชิญปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่และสถานการณ์จะเลวร้ายลง โดยสาเหตุเกิดจากภัยแล้งผิดปกติและการสร้างเขื่อนบริเวณต้นน้ำโดยจีนและลาว

ด้านหนังสือพิมพ์ ต่วย แจ้ รายงานว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลเตือนปัญหานี้ในการประชุมที่เมืองเกิ่นเทอ ทางภาคใต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา และอ้างคำกล่าวนายกวา ดิค ฟาท รัฐมนตรีเกษตรและพัฒนาชนบทว่า ครึ่งนี้ถือเป็นหายนะธรรมชาติเลวร้ายมาก เป็นสถานการณ์ที่เคยเกิดครั้งเดียวในรอบ 90 ปีที่ผ่านมา และหวั่นผลกระทบที่ตามมาแบบคิดไม่ถึง

เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร คาดว่าน้ำเค็มรุกพื้นที่ จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตเกือบ 1 ใน 5 ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงทางชายฝั่งภาคใต้ที่เป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญของประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับสามของโลกเมื่อน้ำในแม่น้ำลดลง นาข้าว 2.12 ไร่ หรือผลิตข้าว 23% ของพื้นที่แถบนั้นจะมีปริมาณเกลือในระดับอันตราย ปกติแล้วข้าวจะยังเติบโตได้ในน้ำที่มีเกลือ 2 กรัมต่อลิตร แต่ในหลายพื้นที่พบว่าน้ำมีเกลือสูงถึง 10 กรัมต่อลิตร ขณะนี้ไม่มีข้าวไม่ต่ำกว่า 2 แสนตัน มูลค่ากว่า 44.6 ล้านดอลลาร์แล้วที่ได้รับความเสียหาย

ด้านสำนักข่าวเวียดนามนิวส์ อ้างนายเลอ ทันห์ ไฮ รองผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์น้ำ-อุทุนิยมวิทยาแห่งชาติว่า ในบางพื้นที่ ถูกน้ำเค็มรุกเข้ามาไกลถึง 90 กม. เนื่องจากน้ำในแม่น้ำลดต่ำลง ไปไกลถึงหลายจุดที่ไม่เคย

มาก่อนในรอบ 90 ปี อย่างไรก็ตาม ปัญหาน้ำเค็มรุกนาข้าว ไม่กระทบความมั่นคงทางอาหาร แต่จะกระทบศักยภาพการส่งออกของเวียดนามอย่างแน่นอน

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

การส่งออกข้าวของกัมพูชากำลังมองหาตลาดใหม่และเพิ่มความต้องการของภูมิภาคอาเซียนในปี นี้ แต่เจ้าหน้าที่และผู้ส่งออกยังไม่ได้เชื่อมกระบวนการนี้เข้ากับ AEC มันเร็วเกินไปที่จะกล่าวว่าจะอะไรที่เป็นผลกระทบกับการค้าในภูมิภาค เพราะเพิ่งมีผลบังคับใช้ในท้ายปีที่ผ่านมา

สำนักงานการให้บริการส่งออกข้าวอย่างเป็นทางการ รายงานว่า บรูไนนำเข้าข้าวจากกัมพูชา 1,974 ตัน เมื่อเดือนที่แล้วเป็นครั้งแรก ในขณะที่ประเทศมาเลเซียนำเข้า 2,736 ตันและสิงคโปร์นำเข้า 418 ตัน

Khmer Times รายงานว่า นาย Hean Vanhan รองผู้อำนวยการของกรมวิชาการเกษตรที่กระทรวงเกษตร ระบุว่า การส่งออกข้าวไปยังตลาดอาเซียนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากความพยายามของรัฐบาลเช่นเดียวกับความมั่นคงทางการเมือง นาย Vanhan กล่าวว่ารัฐบาลกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อส่งออกไปยังประเทศฟิลิปปินส์ แต่ข้าวจากกัมพูชาต้องแข่งขันกับข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านในด้านราคาเพื่อจะเข้าสู่ตลาดได้ ซึ่งภาคเอกชนเป็นคนกำหนดราคาข้าวไม่ใช่รัฐบาล

นาย Vanhan กล่าวว่า ตั้งแต่ AEC ได้มีผลบังคับใช้เป็นเวลาหนึ่งเดือน จะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในแง่ของการส่งออกสินค้าเกษตรมากขึ้น ซึ่งเขากำลังรอดูอยู่ นาย Vanhan กล่าวว่า เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการส่งออกที่จะเข้าใจว่ามีอุปสรรคอื่นๆ อีกนอกจากภาษี ต้องเข้าใจว่าตลาดอาเซียนมีการเปิดในแง่ภาษี แต่อย่างไรก็ตามอุปสรรคอื่นๆก็สามารถควบคุมได้ และรัฐบาลมีวิธีการของตัวเองในการควบคุมการนำเข้า

นาย Vanhan อธิบายว่า เป็นความปรารถนาของผู้ส่งออกหากจะพิจารณาตลาดแค่ด้านภาษีเท่านั้น โดยต้องดูแลคุณภาพของสินค้า สุขอนามัยและมาตรฐาน และเพิ่มผลผลิต

นาย Khan Kunthy ซีอีโอของผู้ส่งออกข้าว Brico กล่าวว่า บริษัทของเขาส่งออกเกือบ 400 ตันในเดือนแรกของปีนี้ ไปยังยุโรปและอเมริกาไม่ใช่ประเทศในอาเซียน ซึ่งเขาผลิตเพียงข้าวหอมมะลิและไม่ได้สนใจประเทศส่วนใหญ่ในตลาดอาเซียน เพราะส่วนใหญ่บริโภคแต่ข้าวขาว นาย Kunthy กล่าวเสริมว่า บริษัทของเขากำลังมองหาที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนและสองประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น มาเลเซียและสิงคโปร์

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตร (the Department of Agriculture; DA) รายงานว่าจากการที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้งนั้น ได้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าว (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ.) ประมาณ 94,934 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยพื้นที่เพาะปลูกได้รับผลกระทบประมาณ 371,644 ไร่ โดยมีพื้นที่ที่สามารถกลับมาเพาะปลูกใหม่ได้ประมาณ 251,381 ไร่

ทั้งนี้ สำนักงานสถิติการเกษตร (the Philippine Statistics Authority; PSA) พยากรณ์ว่า ในช่วงครึ่งปีแรกมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 8.2 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2015/16 (พ.ค.-เม.ย.) คาดว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวประมาณ 2.1 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.8 ล้านตัน ในปี 2014/15 ที่ผ่านมา โดยปริมาณนำเข้าที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการที่รัฐบาลได้คาดการณ์ว่าในปี 2016 นี้จะมีการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3 ล้านตัน เพื่อชดเชยผลผลิตข้าวที่ลดลงจากผลกระทบของพายุไต้ฝุ่น Koppu รวมทั้งภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ทั้งนี้ในปีการตลาด 2015/16 (พ.ค.-เม.ย.) คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะมีประมาณ 18.298 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 18.913 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา

หนังสือพิมพ์ Manila Times รายงานว่า ในปีนี้ฟิลิปปินส์อาจจะไม่ต้องนำเข้าข้าวเพิ่มเติมเพื่อใช้ใน ช่วงเดือนที่อุปทานข้าวในประเทศลดลงในระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. ศกนี้ เพราะสต็อกข้าวของฟิลิปปินส์ยังคงมีปริมาณเพียงพอ ซึ่งสต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ม.ค. 2559 มีจำนวนประมาณ 3.2 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 93 วัน ซึ่งมากกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน) ลดลง 6.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.44 ล้านตันในเดือน ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.66 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 900,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 73% เมื่อเทียบกับจำนวน 520,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 28.1% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 26 วัน)

ที่มา Oryza.com

มาเลเซีย

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The UN's Food and Agriculture Organization (FAO) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) ประเทศมาเลเซียจะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นแม้จะคาดว่าผลผลิตข้าวในประเทศจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ขณะที่การนำเข้าธัญพืชทุกชนิดคาดว่าจะมีประมาณ 6.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2015 นั้นคาดว่าจะมีประมาณ 2.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปี 2014 เพราะอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการเพาะปลูก

ที่มา Oryza.com

จีน

สำนักงานศุลกากรจีน (China Customs General Administration) รายงานว่า ในช่วงเดือน ม.ค. 2559 มีการนำเข้าข้าวประมาณ 287,200 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 134.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 122,400 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลง 27% เมื่อเทียบกับจำนวน 395,500 ตัน ที่นำเข้าในเดือน ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา ส่วนการส่งออกในช่วงเดือน ม.ค. 2559 มีประมาณ 22,200 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับ 19,300 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับ 27,900 ตัน ในเดือน ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในปี 2558 ที่ผ่านมา จีนนำเข้าข้าวประมาณ 3.35 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.56 ล้านตันในปี 2557 ส่วนการส่งออกมีประมาณ 285,800 ตัน ลดลง 32% เมื่อเทียบกับจำนวน 419,069 ตัน ในปี 2557

ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) คาดว่าจีนจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 145.77 ล้านตันข้าวสาร และจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 4.7 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 450,000 ตัน ในปี 2016 นี้

ทางด้านองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The UN's Food and Agriculture Organization (FAO) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2015/16 (มิ.ย.-พ.ค.) ประเทศจีนจะนำเข้าข้าวประมาณ 5.8 ล้านตัน ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เพราะรัฐบาลพยายามที่จะลดการนำเข้าข้าวที่ไม่ใช่การนำเข้าอย่างเป็นทางการ หรือการนำเข้าผ่านทางแนวชายแดน ขณะที่การนำเข้าธัญพืชทุกชนิดคาดว่าจะมีประมาณ 29 ล้านตัน ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2015 นั้นคาดว่าจะมีประมาณ 208.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับปี 2014

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The UN's Food and Agriculture Organization (FAO) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2015/16 (เม.ย.-มี.ค.) ประเทศญี่ปุ่นจะนำเข้าข้าวประมาณ 700,000 ตัน ขณะที่การนำเข้าธัญพืชทุกชนิดคาดว่าจะมีประมาณ 24 ล้านตัน สำหรับผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2015 นั้นคาดว่าจะมีประมาณ 10.2 ล้านตัน ลดลง 5% เมื่อเทียบกับปี 2014 เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกลดลงเพราะราคาข้าวไม่จูงใจให้มีการเพาะปลูกข้าว

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิตหลัก (KMS) ปี 2015/16 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559 โดย ณ วันที่ 11 ก.พ. รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 26.13 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 21.54 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้นี้รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาประมาณ 30 ล้านตัน

ทางการอินเดียพยากรณ์ว่าผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) จะมีประมาณ 103.6 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับ 105.48 ล้านตันในปี 2014/15 และต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 106.1 ล้านตัน โดยในฤดูการผลิตหลัก (kharif rice crop) (ก.ค.-ธ.ค.)จะมีผลผลิตประมาณ 90.59 ล้านตัน ลดลง 1% เมื่อเทียบกับ 91.39 ล้านตันในปี 2014/15 ส่วนผลผลิตฤดูการผลิตรอง (rabi rice crop) (พ.ย.-พ.ค.) คาดว่าจะมีประมาณ 13.02 ล้านตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 14.09 ล้านตัน ในปี 2014/15

มีรายงานว่า รัฐบาลอินเดียได้เจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อส่งออกข้าวจำนวน 1 ล้านตันมูลค่าราว 33,000 ล้านบาท (ประมาณ 482.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) สาเหตุเนื่องจากอินโดนีเซียมีการผลิตข้าวที่ลดลง อย่างไรก็ตามการเจรจายังไม่ได้ดำเนินการถึงขั้นตกลงราคาสุดท้ายที่ชัดเจน

ทั้งนี้ อินเดียมีข้าวในสต็อกจำนวน 16 ล้านตัน ในขณะที่มีความต้องการบริโภคประมาณ 7.6 ล้านตัน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 นอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกอีกจำนวน 12.7 ล้านตัน สำหรับการคาดการณ์โดยกระทรวง

เกษตรของอินเดีย ซึ่งประเมินว่าจะมีการปลูกข้าวลดลงเล็กน้อยเหลือจำนวน 103.61 ล้านตันในปี 2015-16 (กรกฎาคม 2558 – มิถุนายน 2559) ซึ่งจะลดลงจากปีที่แล้วที่มีปริมาณ 105.48 ล้านตันในช่วงเดียวกัน

ทั้งนี้ในช่วงฤดูเพาะปลูก Kharif crop 2015-16 (กรกฎาคม – ตุลาคม 2559) มีการเก็บเกี่ยวแล้วจำนวน 26.13 ล้านตัน สูงกว่าจำนวน 21.54 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในเดือน ม.ค. 2559 ซึ่งเป็นเดือนที่ 7 ของปีงบประมาณ 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 390,223 ตัน ลดลง 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 475,346 ตัน ในเดือน ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา และลดลง 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 413,660 ตัน ในเดือน ม.ค. 2558 ที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 158 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 13% เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา และลดลง 23% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2558

ในเดือน ม.ค. 2559 ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 34,550 ตัน (ลดลง 13% เมื่อเทียบกับจำนวน 39,589 ตัน ในเดือน ธ.ค. 2558 และลดลง 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 38,517 ตันในช่วงเดียวกันของปี 2558) ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 355,673 ตัน (ลดลง 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 435,757 ตัน ในเดือน ธ.ค. 2558 และลดลง 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 375,143 ตันในช่วงเดียวกันของปี 2558)

ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรก (ก.ค. 2558-ม.ค. 2559) ของปีงบประมาณ 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 2.445 ล้านตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 223,634 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 2.22 ล้านตัน) เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.196 ล้านตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 290,013 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1.91 ล้านตัน) ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 1,026 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 13% เมื่อเทียบกับมูลค่า 1,181 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2014/15 เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกลดลงประกอบกับความต้องการข้าวจากต่างประเทศชะลอลง

ในปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 3.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.72 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14 โดยมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 2.035 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 6% เมื่อเทียบกับ 2.163 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีงบประมาณ 2013/14 เนื่องจากภาวะราคาข้าวในตลาดโลกลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 495,649 ตัน (ลดลง 25.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 667,523 ตัน ในปีงบประมาณ 2013/14) และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3.43 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.73 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14)

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

คณะกรรมการการยุโรป (European Commission) ได้ปรับลดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits หรือ MRL) ของสารฟิริมิฟอสเมทิล (pirimiphos-methyl) ในข้าวจากเดิมที่ระดับ 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มก./กก.) หรือ parts per million (ppm) (regulation Reg.396/2005) ลงเหลือ 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ppm) (the regulation Reg.53/2016) ตามคำแนะนำขององค์การอาหารปลอดภัยแห่งยุโรป

หรือ EFSA (European Feed Safety Authority) ซึ่งสารฟิริมโฟสเมทิลนิยมใช้ในการป้องกันแมลงศัตรูพืชในโรงเก็บ

ทั้งนี้ ระเบียบ The Reg. 53/2016 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่ผ่านมา แต่จะใช้จริงสำหรับสินค้าเกษตรหลังจากวันที่ 9 ส.ค. เป็นต้นไป โดยในขณะนี้ยังคงใช้ระเบียบเดิม (regulation Reg.396/2005) ไปก่อน

ข้อมูลจากสหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 ก.ย.-31 ส.ค.) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-9 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 526,984 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบกับจำนวน 441,482 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 38,686 ตัน ลดลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 39,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 488,298 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 401,682 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-9 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 121,888 ตัน ตามด้วยฝรั่งเศสจำนวน 90,732 ตัน เนเธอร์แลนด์ 61,144 ตัน โปแลนด์ 40,793 ตัน อิตาลี 38,510 ตัน เยอรมนี 39,530 ตัน และประเทศอื่นๆในกลุ่ม 134,387 ตัน

ในปีการผลิต 2014/15 (ก.ย.-ส.ค.) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

อิรัก

ความคืบหน้าของการที่กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ได้เปิดการประมูลซื้อข้าวจากสหรัฐฯ (U.S. non-glutinous rice) จำนวนประมาณ 90,000 ตัน เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 25 ก.พ. นั้น มีรายงานว่าอิรักได้ปล่อยผ่านการประมูลในครั้งนี้ ซึ่งมีบริษัทที่เสนอข้าวจากสหรัฐฯจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 597 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f) ขณะเดียวกันบริษัทนี้ยังได้ก็มีการเสนอข้าวจากอาร์เจนตินาจำนวน 60,000 ตันในราคา 501.5 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f) และข้าวอูรุกวัยจำนวน 60,000 ตัน ในราคา 511 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f) ด้วย ส่วนบริษัทอื่นที่เข้าร่วมการประมูลได้เสนอข้าวสหรัฐฯในราคาตั้งแต่ 597.86, 612, และ 635 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f) ด้วย

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)